



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๙

เรื่องทีหนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้วยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีคำสั่งการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการได้อย่างเต็มที่ และให้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม และได้ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในนามของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบรมเดชาภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยืนนาน พระราชหฤทัยชื่นบาน พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตย์เป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง สรุปผลการประชุม คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

จากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลำดับ คือ

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อนุญาตให้นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ที่ปรึกษากรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายเข้มชัย ชุตินวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย กรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ และร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับด้วยคะแนน

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๕๔ เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	ไม่มี
งดออกเสียง	๑ เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีและองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒ เรื่อง

๒.๑ การจัดการข้าวโดยระบบสหกรณ์

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนน

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๐ เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	ไม่มี
งดออกเสียง	๔ เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี

๒.๒ นำร่องเมืองข้าว : จังหวัดกาฬสินธุ์ Rice City Pilot Project : Kalasin Province

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายอำนวยการ ปะติเส ที่ปรึกษาอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร นายมรกต พิธรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายธนิต ไสรัตน์ เลขานุการอนุกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงานทั้ง ๒ เรื่อง สมาชิกฯ อภิปราย โดยมี รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง และรองประธานสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุม ได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนน

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๓๕ เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑ เสียง
งดออกเสียง	๘ เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๘ นาฬิกา
